

สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้แก่ครู และนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,002 คน

นำเสนอเมื่อ : 13 ก.ค. 2560

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แกเยาวชนไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม

จากนโยบายดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล จึงมีแนวคิดให้ครู และนักเรียนมีเครื่องมือ หรือสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม และความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการพัฒนาครู และนักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนดขึ้น หรือสอดคล้องกับกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครู และเยาวชนของชาติต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำภาพยนตร์สั้นของครู และนักเรียน มีเทคนิค กระบวนการที่เป็นมาตรฐาน และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สังคมได้จริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่ครู และนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,002 คน ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560

ซึ่งภายหลังจากอบรม ครู และนักเรียนจะร่วมกันพัฒนาผลงานเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกให้เหลือ 45 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วม workshop การจัดทำภาพยนตร์สั้นขั้นสูง ต่อไป